

Số: **39**/UBND-VX

Hoài Nhơn, ngày **30** tháng 5 năm 2014

V/v tăng cường sự lãnh đạo,  
chỉ đạo đối với công tác gia đình;  
phòng, chống bạo lực gia đình.

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta ban hành nhiều chính sách và văn bản pháp luật về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, công tác gia đình được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức phối hợp thực hiện đạt nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về gia đình; phòng ngừa, can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội và bất bình đẳng giới, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần trong các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, công tác gia đình trên địa bàn huyện những năm qua cũng còn những hạn chế, khó khăn đó là: Một số xã, thị trấn chưa phân bổ, bố trí kinh phí hàng năm cho công tác gia đình, chưa triển khai các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình; cán bộ phụ trách công tác gia đình còn khá mới mẻ. Nhận thức của một bộ phận gia đình về thực thi pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới còn hạn chế; tình trạng bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình gây ảnh hưởng không nhỏ về thể chất và tinh thần đối với các thành viên.

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn huyện đạt kết quả, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo tổ chức và phối hợp thực hiện công tác gia đình cấp xã, thị trấn theo Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình.

2. Tổ chức các hình thức truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; khơi dậy, giáo dục phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, của dòng họ. Đa dạng hóa phương thức, nội dung tuyên truyền như bằng các thông điệp, truyền thanh, pano trực quan, sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, liên hoan, hội thi, tọa đàm...

Việc tổ chức truyền thông và các hoạt động cần có trọng tâm, trọng điểm theo chủ đề gia đình hàng năm, tập trung vào các ngày kỷ niệm: Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

Đẩy mạnh tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, cảnh báo các nguy cơ và hậu quả về mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng bạo lực và các tệ nạn xã hội.

3. Phối hợp với UBMTTQVN xã và các hội, đoàn thể thành viên hướng dẫn xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã, thị trấn, cụ thể:

Hướng dẫn triển khai xây dựng ít nhất mỗi xã, thị trấn 01 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững hoặc câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; đối với các địa phương đã xây dựng mô hình, rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng trên các thôn, khối. Mỗi thôn, khối xây dựng 01 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện nhiệm vụ can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn. Thiết lập và công bố đường dây nóng đảm bảo liên lạc đối với nạn nhân bị bạo lực gia đình. Tuyên truyền, vận động, xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Chỉ đạo việc bố trí cơ sở tư vấn, điều trị cho nạn nhân bạo lực gia đình ban đầu tại Trạm Y tế xã, thị trấn.

4. Chỉ đạo việc thu thập và xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào cuối hàng quý, 6 tháng, hàng năm theo quy định. Ứng dụng số liệu thu thập về gia đình như gia đình có người cao tuổi, gia đình có trẻ em, gia đình có người tảo hôn, gia đình văn hóa .. vào công tác văn hóa - xã hội tại địa phương.

5. Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp xã, thị trấn; tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện công tác gia đình tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, bảo đảm tổ chức thực hiện công tác gia đình.

6. Bố trí chi ngân sách nhà nước cho công tác gia đình theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành căn cứ Thông tư số 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập và các quy định của pháp luật có liên quan; Thông tư số 12/2013/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cộng đồng.

7. Tăng cường kiểm tra việc thi hành luật pháp, chính sách liên quan đến gia đình nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các gia đình, thúc đẩy việc thực hiện nghĩa vụ của các gia đình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Huyện ủy (b/c);
- Phòng VH và TT (th/dời, hướng dẫn);
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hoàng Minh Giới**